

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN&PTNT

Tam Đường, ngày tháng năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Hiện nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn Tam Đường cơ bản đã khống chế và kiểm soát tốt; tuy nhiên, bệnh DTLCP hiện chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh; vi rút DTLCP có sức đề kháng cao, có thể tồn tại lâu ở ngoài môi trường, trong các sản phẩm thịt lợn, ở các dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển; nguy cơ bệnh DTLCP tái phát, lây lan trên diện rộng trong thời gian tới còn rất cao.

Thực hiện Công văn số 2555/UBND-KTN ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và thực hiện hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo hiệu quả an toàn dịch bệnh. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, nguy cơ, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chú trọng hướng dẫn, phổ biến, khuyến khích việc áp dụng và nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi của người dân; thường xuyên theo dõi, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tổ chức phòng, chống và khống chế bệnh DTLCP trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Thú y; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nguồn gốc con giống, từ các trương trình, dự án, dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là các khu vực đã từng có dịch, khu vực có nguy cơ cao, để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm khi phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP; hướng dẫn người chăn nuôi chỉ thực hiện tái

đàn lợn khi đảm bảo đủ các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; hỗ trợ người dân chuyển đổi chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung đảm bảo theo quy định và đúng chính sách; khuyến khích trang trại, gia trại, hợp tác xã phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn sinh học.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác kiểm dịch động vật vận chuyển, công tác kiểm soát giết mổ động vật, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả triển khai thực hiện.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung triển khai chỉ đạo công tác phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, kiểm tra, giám sát công tác tái đàn, tăng đàn lợn theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Cục Thú y, UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện như: Công văn số 5329/BNN-CN ngày 25/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 874/UBND-KTN ngày 7/5/2020, Công văn số 1254/UBND-KTN ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Lai Châu; Hướng dẫn 1214/HD-SNN ngày 14/8/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT; Công văn số 58/UBND-NN&PTNT ngày 17/1/2020, Công văn số 372/UBND-NN&PTNT ngày 09/4/2020, Công văn số 532/UBND-NN&PTNT ngày 19/5/2020, Công văn số 675/UBND-NN&PTNT ngày 18/6/2020, Công văn số 736/UBND-NN&PTNT ngày 07/7/2020 của UBND huyện Tam Đường về việc tập trung, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, triển khai các giải pháp về chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Phối hợp với các đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển lợn giống, lợn thương phẩm và các cơ sở giết mổ, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh tái phát, lây lan.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể và cơ quan, ban, ngành huyện

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn hội viên, đoàn viên, Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và công tác thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh phù hợp với điều kiện, quy mô chăn nuôi của người dân.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Tiếp tục đưa tin trên hệ thống truyền thanh, truyền hình các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tuyên truyền các biện pháp, giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và công tác tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn huyện.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiếp tục tuyên truyền, vận động hướng dẫn các chủ trang trại, cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên kiểm tra, rà soát, thống kê tổng hợp kết quả thực hiện tái đàn lợn theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; kiên quyết không thực hiện tái đàn nếu không đủ các điều kiện an toàn dịch bệnh, không áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; hướng dẫn các tổ chức cá nhân kê khai, đăng ký với chính quyền cơ sở và được cơ quan chuyên môn từ cấp huyện trở lên kiểm tra, thẩm định về điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học trước khi thực hiện tái đàn, tăng đàn.

Chủ động giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ tái phát cao, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm ngay trong diện hẹp; tuyệt đối không giấu dịch hoặc chủ quan, lơ là trước tình hình dịch. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn huyện kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Báo cáo kết quả về UBND huyện (*qua phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn*) tổng hợp báo cáo theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.Huyện ủy (B/c);
- TT.HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Sứng